

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, báo động tiếp cận vaccine Covid-19 với giá cả phù hợp cho tất cả các nước và ưu tiên cho nhóm dân số có nguy cơ lây nhiễm cao và tuyên bố ưu tiên quốc gia.



Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Vaccine Covid-19 là tài sản chung của cộng đồng quốc tế. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 17/2, nhân lễ kỷ niệm của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Chủ tịch Hội đồng Bộ an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 2/2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự Phiên thảo luận trực tuyến Cấp cao của HĐBA với chủ đề “Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Thúc đẩy Nghị quyết 2532 nhằm báo động tiếp cận vaccine Covid-19 một cách công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh”.

Cùng tham dự cuộc họp có Tổng Thư ký (TTK) LHQ António Guterres, Thủ tướng Saint Vincent and the Grenadines, Ngoại trưởng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Ireland, Kenya,

Mexico, Na Uy, đi đầu trong các nước thành viên HĐBA khác và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Tại cuộc họp, TTK LHQ khẳng định nỗ lực đẩy nhanh tiến độ phát triển vaccine Covid-19 để đạt được hòa bình, an ninh quốc tế, làm chậm quá trình thối nát của các quốc gia phát triển và các nước đang phát triển; nhấn mạnh cần tiếp tục phối hợp và báo động sớm công bố kết quả trong tiến trình vaccine.

TTK LHQ kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ các nỗ lực tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX), ICI kêu gọi ngân hàng toàn cầu, Nghị quyết 2532 và các nước khác chung tay hỗ trợ đa phương toàn cầu do LHQ dẫn đầu để triển khai chi phí đầu tư tiêm chủng toàn cầu.

Các nước cần nhận mạnh việc phối hợp vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh và hạn chế những tổn thất về kinh tế, xã hội, giáo dục; kêu gọi cộng đồng quốc tế đồng lòng không ai bỏ lại phía sau trong chiến dịch tiêm chủng.

Các nước quan ngại trở ngại thách thức trong việc phân phối vaccine, nhất là tại các khu vực chưa phát triển và các nước đang phát triển; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy tiến độ ICI kêu gọi ngân hàng toàn cầu của TTK LHQ, Nghị quyết 2532 của HĐBA.

